

ปลัดก.พลังงานคนใหม่ประกาศ

• เร่งเปิดประมูลสัมปทานรอบ 21 ปลายปีนี้

“ธรรมยศ” ปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม่ ประกาศสานต่อนโยบายเร่งเปิดประมูลสัมปทานรอบที่ 21 ทันภายในเดือน พ.ย.-ธ.ค.ของปีนี้ หลังตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ฟาก “อารีพงศ์” ฝากปลัดฯคนใหม่เดินทางนโยบายการใช้พลังงานของชาติให้เหมาะสม



ธรรมยศ ศรีช่วย

นายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการเร่งกระบวนการเปิดประมูลสัมปทานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบที่ 21 ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดประมูลได้ภายในช่วงเดือน พ.ย.-ธ.ค. 2560 ซึ่งปัจจุบันนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา

โดยก่อนหน้านี้นี้ทางกระทรวงพลังงานได้มีการชี้แจงข้อมูลในขั้นตอนที่ทางคณะ

กรรมการกฤษฎีกาสอบถาม เบื้องต้นยังไม่สามารถระบุได้ว่ากระบวนการจะแล้วเสร็จในเดือน เม.ย. 2561 หรือไม่ ทั้งนี้ขอยืนยันว่ากระทรวงพลังงานจะพยายามเร่งดำเนินการปฏิบัติให้ถูกต้องภายใต้ความเหมาะสม และจะต้องใช้วิธีการปฏิบัติให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย

ทั้งนี้ ตั้งแต่ในช่วงที่นายอารีพงศ์ ภูษุม อธิบดีปลัดกระทรวงพลังงาน เข้ามารับตำแหน่ง ก็ได้มีการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการทำงานของกระทรวงพลังงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในด้านของการจัดการพลังงานในทุกด้าน อาทิ น้ำมัน ปิโตรเลียมและพลังงานด้านอื่น ให้มีความเชื่อมโยงกัน รวมถึงยังได้มีการพัฒนาบุคลากรในกระทรวง ทั้งนี้ใน

ฐานะปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม่ จะสานต่อนโยบายที่อดีตปลัดกระทรวงได้เคยวางไว้

“กระบวนการหลายๆ อย่างน่าจะใกล้จุดที่พร้อมแล้ว โดยกรอบระยะเวลาคงจะเป็นช่วงระหว่างเดือน พ.ย.-ธ.ค.ปีนี้ เพราะตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งทางกระทรวงเองก็ได้มีการไปชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องตามที่คณะ

กรรมการกฤษฎีกามีข้อสงสัย ทั้งนี้ยังตอบไม่ได้ว่ากระบวนการทุกอย่างจะเสร็จสิ้นแล้วเสร็จภายในเดือน เม.ย. 61 หรือไม่ โดยหลังจากรับตำแหน่งปลัดกระทรวงพลังงานแล้วจะสานต่อนโยบายของท่านอารีพงศ์” นายธรรมยศ กล่าว

ด้านนายอารีพงศ์ ภูษุม อธิบดีปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังจากที่ครบ

กำหนดเกษียณอายุราชการว่า ได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงพลังงานคนต่อไป ดำเนินการต่อนโยบายการใช้พลังงานของชาติให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ทั้งในเรื่องของการต่ออายุสัมปทานแหล่งปิโตรเลียมที่จะครบกำหนด

รวมถึงการที่ต้องเร่งเสริมประสิทธิภาพของการใช้พลังงานภายในประเทศ เนื่องจากขณะนี้ภาคเอกชนที่มีความสามารถในการผลิตไฟฟ้าได้ อีกทั้งจะต้องมีการบริหารจัดการพลังงานทดแทนต้องควบคุมดูแลให้เหมาะสม เพราะขณะนี้เทคโนโลยีที่จะสามารถนำพัฒนาได้หลากหลาย ■